
รายงานการประชุม 
คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

ครั้งท่ี ๙/๒๕๖๐ 
วันพฤหัสบดท่ีี ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ 

ณ ห้องประชุมพันเอกอาทร ชนเห็นชอบ ๑  ช้ัน ๖   
สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
------------------------------------------------ 

 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 
๑. ศาสตราจารย์สุนทร  บุญญาธิการ ประธานกรรมการ 
๒. ศาสตราจารย์กิตติคุณสมหวัง  พิธิยานุวัฒน ์ กรรมการ 
๓. พลตํารวจเอกชาญวุฒิ  วัชรพุกก์ กรรมการ 
๔. รองศาสตราจารย์สุมนต์  สกลไชย กรรมการ 
๕. พลตํารวจตรชีุมศักดิ์  พฤกษาพงษ์ กรรมการ 
๖. รองศาสตราจารย์อานนท์  เท่ียงตรง กรรมการ 
๗. รองศาสตราจารย์มานิตย์  จุมปา กรรมการ 
๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์  ตัตตะวะศาสตร์ กรรมการ 
๙. นายสว่าง  ภู่พัฒน์วิบูลย ์ กรรมการ 
๑๐. นายเดชา  ดีผดุง กรรมการ 
๑๑. นายสําเร็จ  วงศ์ศักดา กรรมการ 
๑๒. นายจรัสโรจน์  บถดําริห ์ กรรมการ 
๑๓. นายพัลลภ  ศักดิ์โสภณกุล กรรมการ 
๑๔. รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๕. ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนากฎหมาย ผู้ช่วยเลขานุการ 
  (นายศิริพงศกร ชูสังข์  แทน) 

  

รายนามกรรมการผู้ลาประชุม 
๑. รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา กรรมการและเลขานุการ 

(รองศาสตราจารย์บัณฑิต  ทิพากร) 
 

รายนามผู้ร่วมประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๒. นายมนตรี  เรืองสิงห์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๓. นางสาวสมัญญา  พิมพาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 



- ๒ - 
 

๔. นางสาวดวงใจ  นพวรรณ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๕. นางสาวพิราวรรณ  เลิศวัฒนวินัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๖. นายเกษมพงศ์  วิทยศักดิ์พันธุ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๗. นางสาววรรษมน  ทวีกิตติวงศ์ มหาวทิยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๘. นางสาวศิรินภา  แสงอร่ามมโนจิตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
๙. นายธีระ  ละมุลตรี สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๐. นางสาวปรีชญา  บุสจะ สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
๑๑. นางสาววทานีย์  เมฑหมอก สํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

 
เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๕น. 

 ประธานกรรมการเห็นว่าครบองค์ประชุมแล้ว จึงกล่าวเปิดประชุมและดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี ้

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๑.๑ เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
   - ไม่มี - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

    - ไม่มี - 
 
ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่อง รับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทน 
     สภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ 
     เม่ือวันท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ 

 ตามท่ีได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ครั้งท่ี ๘/๒๕๖๐ วันพฤหัสบดีท่ี ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ นาฬิกา ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํา
รายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จํานวน ๑๖ หน้า 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับรองรายงานการประชุมโดยไม่แก้ไข 

 
ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่อง สืบเนื่อง 

   - ไม่มี - 
 



- ๓ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่อง เสนอเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระท่ี ๔.๑ เรื่อง รายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน 
   ประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้มี
คําสั่งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ ลงวันท่ี ๘ ธันวาคม ๒๕๖๐ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) เพ่ือดําเนินการเก่ียวกับเรื่องการเงินภายในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 ๒.คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) ขอส่งรายงานผล
การดําเนินงานของคณะกรรมการฯ ในการประชุมครั้งท่ี ๑๑/๒๕๕๙ เม่ือวันท่ี ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ โดยสรุปได้
ดังนี ้

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระที่ ๑.๑ ประธานแจ้งเพื่อทราบ รับทราบ หน้าที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ

ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย และเห็นควรให้
ตรวจสอบหน้าที่ ข้อ ๓ กรณีให้ความเห็นชอบการ
อนุมัติใช้จ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย กรณี
เร่งด่วนหรือมิได้กําหนดไว้ในงบประมาณรายจ่าย
ตามข้อ ๑หากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย อนุมัติให้ใช้จ่ายเงิน
รายได้ของมหาวิทยาลัยเรียบร้อยแล้วรายการ
ดังกล่าวยังต้องนําเสนอสภามหาวิทยาลัยอีก
หรือไม ่

วาระที่ ๔.๑ กฎหมายข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศของ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง คล 
ตะวั น ออก  ที่ เ ก่ี ย ว ข้อ ง สํ าห รั บคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัย 

รับทราบ กฎหมาย ข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ที่
เก่ียวข้องสําหรับคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย และเห็นควรให้
ผู้ปฏิบัติ งานสรุปปัญหาและอุปสรรคในการ
ดําเนินงานตามกฎหมายดังกล่าวเพื่อนํามาสรุป
และหาแนวทางปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดต่อคณะ
กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินในการ
ประชุมคร้ังต่อไป 
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วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระ ๔.๒ รายงานผลการดํ า เนิน งานของคณะ 

กรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัย ย้อนหลังประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ 

รับทร าบ  ร าย ง านผลการดํ า เนิ น ง านขอ ง
คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํา
มหาวิทยาลัย ย้อนหลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 
๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ และเห็นควรให้ฝ่ายเลขาฯ 
สรุปรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการ
บริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 
ย้อนหลังประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ และ 
๒๕๕๙ เพิ่มเติมในส่วนของข้อเสนอแนะเพื่อการ
พัฒนาจากคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยใน ๒ ปีที่ผ่านมาและ
มหาวิทยาลัยดําเนินการตามข้อเสนอแนะดังกล่าว
หรือไม่ และนําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงิน
และทรัพย์สินในการประชุมคร้ังต่อไป 
 

วาระ ๔.๓ รายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ
มห า วิ ท ย า ลั ย เ ท ค โ น โ ล ยี ร า ช ม ง คล
ตะวันออก 

รับทราบ รายงานทางการเงินประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๕๗, ๒๕๕๘ และ ๒๕๕๙ ของ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก โดย
ให้มหาวิทยาลัยดําเนินการนําประเด็นดังกล่าวไป
พิจารณาดําเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

วาระที่ ๔.๔ กําหนดการประชุมคณะกรรมการบริหาร
การเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 
 
 

รับทราบ  

วาระ ๕.๑ พิจารณาทบทวนกฎหมาย ข้อบั งคับ 
ระ เบี ยบ  ประกาศของมหาวิทยาลั ย 
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกที่เก่ียวข้อง
สําหรับคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย 
 

เลื่อนการพิจารณา 

 

 

 



- ๕ - 
 

วาระท่ี เรื่อง มติท่ีประชุม ก.บ.ง. 
วาระ ๕.๒ คําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี

งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณ
แผ่นดิน) 

เนื่องจากคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําใน
ส่วนของงบประมาณแผ่นดินเป็นการดําเนินการ
ภายใต้กรอบของสํานักงบประมาณ ไม่ได้อยู่ใน
อํานาจหน้าที่คณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินในการพิจารณา จึงเห็นควรรับทราบคํา
เสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ (งบประมาณแผ่นดิน) และ มอบ
มหาวิทยาลัยดํา เนินการเ ร่ง รัดการเบิกจ่าย
งบประมาณให้เป็นไปตามแผนงบประมาณต่อไป 

วาระ ๕.๓ พิจารณาคําเสนอของบประมาณรายจ่าย
ประจํ า ปี ง บป ระมาณ  พ . ศ .  ๒๕๖๐ 
(งบประมาณเงินรายได)้ 

เห็นชอบคําเสนอของบประมาณรายจ่ายประจําปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ (งบประมาณเงินรายได้) 
โดยให้มหาวิทยาลัยดําเนินการนําประเด็นดังกล่าว
ไปพิจารณาดําเนินการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 

วาระ ๖.๑ พิจารณาตัดหนี้สูญจากทะเบียนลูกหนี้ของ
หอพักนักศึกษา 

มอบผู้อํานวยการกองคลัง เร่งดําเนินการและให้
ตรวจสอบข้อเท็จจริงตามประเด็นดังกล่าว ก่อน
นําเสนอคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน
ประจํามหาวิทยาลัยคร้ังต่อไป 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมรับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๑ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ว่าด้วย  
   คุณสมบัติ หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาซ่ึงนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... 

สรุปเรื่อง 

 ๑. คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้ดํารงตําแหน่ง
นายกสภามหาวิทยาลัยตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ แห่ง ได้แก่ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ได้หารือร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น  

 ๒. คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับได้ยกร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งนายกสภามหาวิทยาลัย พ.ศ. .... เรียบร้อยแล้ว 
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มติท่ีประชุม  

 ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษา
รายละเอียดของร่างข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง และให้นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๒ เรื่อง ร่างข้อบังคับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  
   เกี่ยวกับการได้มาซ่ึงกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 

สรุปเรื่อง 

 ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกได้
มอบหมายให้คณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ยกร่างข้อบังคับเก่ียวกับการได้มาซึ่งผู้กรรมการสภา
มหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามแนวทางท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ได้หารือ
ร่วมกันเม่ือวันท่ี ๒๒ มกราคม ๒๕๖๐ นั้น  

 เนื่องจากท่ีประชุมคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยท้ัง ๔ สถาบัน ไม่ได้
กําหนดแนวทางการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิไว้ แต่สภาพปัญหาของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกเดิมเป็นผลมาจากการกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิส่วนหนึ่ง ดังนั้น 
เพ่ือไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตจึงควรกําหนดหลักเกณฑ์ วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ 
ใหม่ โดยคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับใคร่ขอหารือหลักการเก่ียวกับวิธีการได้มาเพ่ือนําไปพิจารณา
ยกร่างข้อบังคับต่อไป โดยมีแนวทางเสนอเบื้องต้น ดังนี ้

๑. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอคณะกรรมการการอุดมศึกษาพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 

ข้อพิจารณา 
 ข้อดี :  คณะกรรมการการอุดมศึกษาไม่มีส่วนได้เสียกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

ตะวันออก จึงสามารถเลือกบุคคลท่ีมีความเป็นกลาง  
 ข้อเสีย : คณะกรรมการการอุดมศึกษาอาจไม่ทราบประวัติของผู้ถูกเสนอชื่อ และไม่เข้าใจ

บริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกอย่างแท้จริง จึงอาจเลือกบุคคลได้ไม่ตรงกับความต้องการ
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

๒. ให้กรรมการสรรหาพิจารณาเสนอรายชื่อจํานวนสองเท่าของกรรมการสภามหาวิทยาลัย
ผู้ทรงคุณวุฒิ ท้ังหมด เพ่ือเสนอสภาวิทยาลยัพิจารณาคัดเลือกตามจํานวนท่ีกฎหมายกําหนด 
 ข้อพิจารณา 
  ข้อดี :สภามหาวิทยาลัยอาจมีส่วนได้เสียหรือมีความสัมพันธ์กับผู้ถูกเสนอชื่อทําให้การ
พิจารณาคัดเลือกไม่มีความเป็นกลาง และก่อให้เกิดปัญหาในภายหลัง 

  ข้อเสีย : สภามหาวิทยาลัยเข้าใจบริบทของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
และทราบข้อมูลผู้ถูกเสนอชื่อ 

๓. แนวทางอ่ืนๆ ตามท่ีคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกเห็นสมควร 
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มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติเห็นสมควรให้คณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ศึกษา

รายละเอียดของร่างข้อบังคับดังกล่าวอีกครั้ง และให้นําเสนอในการประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๓ เรื่อง อนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ  
   พ.ศ. ๒๕๖๐ ในส่วนงบดําเนนิงาน เป็นงบลงทุน 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ลงนามในสัญญาก่อสร้างอาคารบ้านพัก
เจ้าหน้าท่ีแบบแฟลต ๕๒ หน่วยในวงเงิน ๒๗,๒๓๒,๑๐๐ บาท (ยี่สิบเจ็ดล้านสองแสนสามหม่ืนสองพันหนึ่งร้อย
บาทถ้วน) นั้นโดยมหาวิทยาลัยได้รับจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน จํานวน ๒๕,๘๖๕,๗๐๐ บาท และต้องสมทบ
จ่ายด้วยเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย จํานวน ๑,๓๖๖,๔๐๐ บาทการก่อสร้างอาคารฯดังกล่าวได้คืบหน้าจนการ
ก่อสร้างแล้วเสร็จ และบริษัทคู่สัญญาได้ยื่นขอเบิกเงินตามสัญญา ซึ่งมหาวิทยาลัยได้ชําระเงินในส่วนของ
งบประมาณแผ่นดินไปครบถ้วนแล้วแต่ยังมิได้ชําระเงินในส่วนท่ีต้องจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเนื่องจาก
มหาวิทยาลัยมิได้ตั้งงบประมาณเงินรายได้รองรับไว้อธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์) เห็นว่า 
มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินในส่วนท่ียังค้างชําระให้แก่คู่สัญญา แต่เนื่องจากมหาวิทยาลัยไม่ได้ตั้งงบประมาณไว ้ 
เพ่ือการดังกล่าวในขณะทําสัญญาและขณะจัดทํางบประมาณในปีต่อๆมา จึงได้อนุมัติให้โอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณเงินรายได้ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จากงบดําเนินการ เป็นงบลงทุน ในวงเงิน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท 
และเสนอให้คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ง.) พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๐ เม่ือวันท่ี ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐คณะกรรมการ ก.บ.ง.ได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้ว 
โดยได้สอบถามท่ีมาของการก่อสร้างอาคารบ้านพักเจ้าหน้าท่ีแบบแฟลต ๕๒ หน่วย ได้ความว่า การก่อสร้าง
ดังกล่าวได้ดําเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ จนถึงบัดนี้การก่อสร้างดําเนินการแล้วเสร็จซึ่งงบประมาณการก่อสร้าง
ดังกล่าวเป็นงบประมาณผูกพัน ๓ ปี (ตั้งแต่ปี ๒๕๕๗ - ๒๕๕๙) และต้องสมทบจ่ายด้วยเงินรายได้ของ
มหาวิทยาลัยขณะนี้มหาวิทยาลัยได้เบิกจ่ายจากงบประมาณแผ่นดินจนครบถ้วนแล้ว ในส่วนของเงินค่าก่อสร้าง
ท่ีต้องเบิกจ่ายจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยนั้น มหาวิทยาลัยมิได้จัดตั้งงบประมาณประจําปีรองรับไว ้

 บัดนี้ บริษัทคู่สัญญาการก่อสร้างได้ยื่นขอเบิกเงินตามสัญญาในส่วนท่ีมหาวิทยาลัยยังไม่ชําระ
มาแล้ว อธิการบดีได้พิจารณาเห็นว่า เป็นความจําเป็นท่ีต้องจ่ายเงินตามสัญญา มิฉะนั้นอาจเกิดความเสียหาย 
จึงได้อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน จํานวน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท เพ่ือจ่ายแก่บริษัทคู่สัญญา โดยใช้งบกลางเงินจาก
งบประมาณรายได้ ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว 

 อย่างไรก็ตาม ตามระเบียบมหาวิทยาลัยฯ ว่าด้วย เงินรายได้ พ.ศ. ๒๕๕๒ หมวด ๓ ข้อ ๒๕
ระบุว่า “การเปลี่ยนแปลงรายการใดในหมวดรายจ่ายเดียวกันจะกระทํามิได้เว้นแต่อธิการบดีจะพิจารณาอนุมัติ 
แล้วแจ้งต่อคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินเพ่ือทราบ ท้ังนี้ต้องไม่เกินวงเงินท่ีได้ระบุไว้ในงบประมาณ
ประจําป”ี และข้อ ๒๒ “.ในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วน มหาวิทยาลัยจัดตั้งงบประมาณไว้ไม่พอจ่าย หรือ มิได้
ตั้งงบประมาณเพ่ือการนั้นไว้ ให้อธิการบดีสั่งจ่ายเงินไปก่อนได้ตามวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและ
ทรัพย์สินกําหนด” ท้ังนี้ คณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัย ได้กําหนดวงเงินท่ีให้
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อํานาจอธิการบดีไว้ จํานวน ๕๐๐,๐๐๐ บาทดังนั้น การโอนงบประมาณข้ามหมวดรายจ่าย และการอนุมัติให้
จ่ายเงินท่ีเกินกว่าวงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินประจํามหาวิทยาลัยกําหนดจึงมิใช่อํานาจ
ของอธิการบดีและคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สินฯ จึงต้องเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาให้
ความเห็นชอบ 

 คณะกรรมการฯ ได้ พิจารณาแล้วเห็นว่า การอนุมติให้จ่ายเงินค่าก่อสร้างจํานวน 
๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท ดังกล่าว เป็นการจ่ายเงินตามข้อผูกพันสัญญา เป็นการใช้เงินจากงบประมาณเงินรายได้ 
ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ท่ีสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติแล้ว การอนุมัติของอธิการบดีในกรณีการโอนงบประมาณ
ข้ามหมวดรายจ่ายและการอนุมัติจ่ายเงินแก่คู่สัญญาตามท่ีเสนอเป็นการดําเนินการท่ีมีเหตุผลอันสมควร เพ่ือมิให้
เกิดความเสียหายต่อราชการและเป็นความจําเป็นเร่งด่วน จึงเห็นสมควรเสนอสภามหาวิทยาลัยเพ่ือให้ความ
เห็นชอบการอนุมัติเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ และการอนุมัติจ่ายเงินเกินกว่า
วงเงินท่ีคณะกรรมการบริหารการเงินและทรัพย์สิน กําหนดไว ้

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินรายได้ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
ในส่วนงบดําเนินงาน เป็นงบลงทุนจํานวน ๑,๓๗๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสามแสนเจ็ดหม่ืนบาทถ้วน) ตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๔ เรื่อง อนุมัติแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยในปัจจุบัน มหาวิทยาลัยมีกรณีท่ีต้องดําเนินงานเก่ียวกับคดีต่างๆ และมีความจําเป็นต้อง
เร่งพิจารณาและดําเนินการจํานวนมาก ซึ่งในบางกรณี มหาวิทยาลัยต้องขอรับคําแนะนําหรือวิธีดําเนินการหรือ
แนวปฏิบัติ จากนักกฎหมายที่มีประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษ เพื่อป้องกันความเสียหายท่ี
อาจเกิดข้ึนได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงเห็นสมควรแต่งตั้งท่ีปรึกษาด้านกฎหมาย เพ่ือหารือข้อกฎหมายและขอ
คําแนะนําเพ่ือให้การดําเนินการเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องในการนี้ มหาวิทยาลัยจึงขอเสนอ
แต่งตั้ง นายปรีชา นิศารัตน ์เป็นท่ีปรึกษาด้านกฎหมายของมหาวิทยาลัย โดยมีประวัติการทํางานและผลงาน ดังนี ้

ประวัติการทํางาน ความรู้และผลงาน 
- นิติกรตรี กองวินัยและนติิการ สํานักงาน ก.พ. 
- ที่ปรึกษาฝา่ยการศึกษา ประจาํสถานเอกอัครราชทูต  
  ณ กรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา 
- ผู้เชี่ยวชาญด้านมาตรฐานวินัย 
- ผู้อํานวยการสํานักมาตรฐานวนิัย 
- ผู้อํานวยการสํานักพิทักษ์ระบบคุณธรรม 
- ที่ปรึกษาระบบราชการ ๑๐ 
- รองเลขาธิการ ก.พ. 

- การบริหารทรัพยากรบุคคลในราชการพลเรือน 
- พิจารณาวนิิจฉัยปัญหาเก่ียวกับพระราชบัญญัต ิ
  ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
- พิจารณาตรวจสอบรายงานการลงโทษ 
- พิจารณาเร่ืองอุทธรณ์คําสั่งลงโทษ 
- พิจารณาเร่ืองร้องทุกข์ 



- ๙ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมีมติอนุมัติในหลักการและมอบคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณา
รายละเอียดท่ีเก่ียวข้องเช่น ค่าตอบแทน, การทํางานก่ีวัน/สัปดาห์, อัตราค่าจ้างของกระทรวงการคลัง (อายุเกิน 
๖๐ ป)ี ก่อนนําเสนอสภามหาวิทยาลัยพิจารณาอีกครั้ง 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๕ เรื่อง ขอให้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรียกค่าเสียหายท่ีเกิดข้ึน 
   จากการทําสัญญากู้ยืมเงินจากธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน)  
   จากรองศาสตราจารย์ไพบูลย์ มากจันทร์ หรือผู้ซ่ึงเกี่ยวข้องกับความเสียหาย 
   (ลับ) 

 

-รายละเอียดวาระอยู่ในรายงานการประชุม วาระลับ- 

 

 
ระเบียบวาระท่ี ๕.๖ เรื่อง ขอความอนุเคราะห์หารือแนวทางในการปฏิบัติตามหนังสือ 
   สํานักงาน ป.ป.ช. ประจําจังหวัดจันทบุร ีกรณีให้ดําเนินการทางวินัยหรือ 
   ดําเนินการตามอํานาจหน้าท่ี กับผู้ช่วยศาสตราจารย์สัมพันธ์ จันทร์ดํา 
   (ลับ) 

 

-รายละเอียดวาระอยู่ในรายงานการประชุม วาระลับ- 

 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๗ เรื่อง พิจารณาโทษทางวินยัอย่างร้ายแรงข้าราชการพลเรือนใสถาบันอุดมศึกษา 
   ตามมติคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจํามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) 
   (ลับ) 

 

-รายละเอียดวาระอยู่ในรายงานการประชุม วาระลับ- 

 

 

 



- ๑๐ - 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕.๘ เรื่อง อนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษา 
   ระดับปริญญาตรี ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยสํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอนํารายชื่อผู้สําเร็จการศึกษาประจําภาค
การศึกษาท่ี๑ ปีการศึกษา๒๕๕๙เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย เพ่ือขออนุมัติการให้ปริญญาและปริญญาเกียรตินิยม 
จํานวน ๓๕๖ คน โดยมีรายละเอียดดังนี ้
 

ลําดับ คณะ 
จํานวน         

ผู้สําเร็จการศึกษา 
เกียรตินิยม 
อันดับ 1 

เกียรตินิยม 
อันดับ 2 

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
๘ 

เทคโนโลยสีังคม 
เทคโนโลยีอุตสาหกรรมการเกษตร 
เกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาต ิ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
สัตวแพทยศาสตร์ 
วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศิลปศาสตร์ 

๗๒ 
๖๒ 
๒๔ 
๙ 
๓ 
๑๔ 
๑๖๘ 
๔ 

๖ 
๓ 
- 
- 
- 
- 
๗ 
- 

๑๑ 
๕ 
๑ 
- 
- 
๑ 
๑๒ 
- 

รวม ๓๕๖ ๑๖ ๓๐ 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมอนุมัติปริญญาและปริญญาเกียรตินิยมให้แก่ผู้สําเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี 
ประจําภาคการศึกษาท่ี ๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๙จํานวน ๓๕๖ คน ตามเสนอ และมอบมหาวิทยาลัยฯ พิจารณา 
การแก้ไขระเบียบการได้รับเกียรตินิยมของผู้สําเร็จการศึกษาให้เป็นมาตรฐานสากล 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่อง อ่ืนๆ  
ระเบียบวาระท่ี ๖.๑ เรื่อง กรณีการเสนอยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน ์
   ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 

 รองศาสตราจารย์มานิตย์ จุมปา  ประธานคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับ ได้ชี้แจง
กรณีการยกร่างระเบียบฯ ว่าด้วย การจัดหารายได้และผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก โดยมหาวิทยาลัยควรมีหลักการในการจัดหารายได้และแสวงหาผลประโยชน์ ดังนี ้

๑) มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
๒) มีการกําหนดภาระหน้าท่ี/กําหนดนโยบาย เป้าหมายการจัดการทรัพย์สิน 
๓) มหาวิทยาลัยต้องมีสํานักงานจัดการทรัพย์สิน 

 



- ๑๑ - 
 

มติท่ีประชุม 

 ท่ีประชุมมอบคณะกรรมการกฎหมายและร่างข้อบังคับพิจารณารายละเอียด และดําเนินการ
ในส่วนท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี ๖.๒ เรื่อง รายงานความเรียบร้อยในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร 
   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งท่ี ๓๐ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารมย์ ตัตตะวะศาสตร์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออก รายงานความเรียบร้อยของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ในพิธีพระราชทานปริญญา
บัตร ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ เม่ือวันท่ี ๒๐ มีนาคม ๒๕๖๐ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรเป็นลําดับแรก ของท้ัง ๘ มทร. โดยมี ศาสตราจารย์สุนทร บุญญาธิการ 
ประธานคณะกรรมการปฏิบัติหน้าท่ีแทนสภามหาวิทยาลัย รองศาสตราจารย์อานนท์ เท่ียงตรง และนายสว่าง 
ภู่พัฒน์วิบูลย์ เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธพีระราชทานปริญญาบัตรครั้งนี้ด้วย 

มติท่ีประชุม 
 ท่ีประชุมรับทราบ 
 
 

 ประธานกล่าวขอบคุณกรรมการทุกท่านและปิดการประชุม และกําหนดนัดประชุมครั้งต่อไปใน
วันท่ี ๗ เมษายน๒๕๖๐ เวลา ๑๓.๓๐ น. 
 
 
 

ปิดการประชุมเวลา ๑๕.๔๐ น. 
 
   
 รองศาสตราจารย์อํานวย  คําตื้อ 

นายศิริพงศกร  ชูสังข์ 
ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


